
-สำเนา-  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ ที่  7  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 

............................................................... 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -    สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสว่าง            ยะจอม ประธานสภา อบต. สว่าง      ยะจอม 
2 นายพิทักษ์           ต๊ะบุตร รองประธานสภา อบต. พิทักษ์     ต๊ะบุตร 
3 นายบุญช่วย         พงค์กลาง ส.อบต.หมู่ที่  17 บุญช่วย    พงค์กลาง 
4 นายสมบูรณ์         มณีวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่  13 สมบูรณ์    มณีวรรณ์ 
5 นายเกียรติ           เวทย์ปัญญา ส.อบต.หมู่ที่  2 เกียรติ      เวทย์ปัญญา 
6 นางดอน             พรหมชิตมาตย์ ส.อบต.หมู่ที่  8 ดอน     พรหมชิตมาตย์ 
7 นายบรรณสรณ์     อุตมะ ส.อบต.หมู่ที่  7 บรรณสรณ์     อุตมะ 
8 นางฤดีรัตน์          ภูมิสวุรรณ ส.อบต.หมู่ที่  1 ฤดรีัตน์     ภูมิสุวรรณ 
9 นายอิ่นคำ           กิติปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่  2 อ่ินคำ      กิติปัญญา 

10 นายโฮม              ลาภบุญ ส.อบต.หมู่ที่  17 โฮม        ลาภบุญ 
11 นายจำเรียง          คำเมา ส.อบต.หมู่ที่  6 จำเรียง    คำเมา 
12 นายวิเชียร           อธิยะ ส.อบต.หมู่ที่  6 วิเชียร     อธิยะ 
13 นายสุริยัน           ศรีวชิัยแก้ว ส.อบต.หมู่ที่  9 สุริยัน      ศรีวชิัยแก้ว 
14 นายรังสรร          คุณพรม ส.อบต.หมู่ที่  7 รังสรร     คุณพรม 
15 นายอุดร             อินทนนท์  ส.อบต. หมู่ที่ 10 อุดร      อินทนนท์ 
16 นายสุเทพ            มหาวงค ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 สุเทพ    มหาวงค์ 
17 นายอาคม            ชุ่มอุ่น ส.อบต.หมู่ที่  9 อาคม    ชุ่มอุ่น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าประชุม               17    คน 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา)       4      คน    1. นายเพไนย   แก้วยอด  เลขานุการสภาฯ 
        2. นายบุญนพ  ทะสุใจ     ส.อบต.หมู่ที่ 14 
        3. นายสุพรรณ  ไชยวารี   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
        4. นายอาทิตย์   ปัญญามี  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
ผู้เขา้ร่วมประชุม            10    คน     
เริ่มประชุม  เวลา   09.30 น. 
นายสว่าง   ยะจอม เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านาย 
ประธานสภาฯ สว่าง  ยะจอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  กล่าวสวัสดีท่านนายก 

รองนายก  ท่านปลัด หัวหน้าส่วน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
ทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสว่าง  ยะจอม        1. เนื่องจากนายเพไนย  แก้วยอด  เลขานุการสภา อบต.เวียงแก้ว ลาไปงานบวชต่างจังหวัด 
ประธานสภาฯ ทําให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น ผมขอเรียนเชิญ นายพิชัย  

อ่ินแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการเลือก
เลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือทําหน้าที่ในการประชุมสภา ตามระเบียบ เชิญครับ  

นายวิชัย  อ่ินแก้ว          เรียนประธานสภา อบต.เวียงแก้ว สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายพิชัย  อิ่นแก้ว ปลัด 
ปลัด อบต. องค์การบริห ารส่ วนตำบล เวียงแก้ ว  ขอชี้ แจงข้อระเบี ยบกฎหมายฯ ระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่
มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น  

ลำดับที่ ชื่อ  -    สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายนาวี           ศรีวิจี ๋ นายก อบต.เวียงแก้ว นาวี         ศรีวิจี ๋
2 นายมนตรี         ตาแก้ว      รองนายก อบต.เวียงแก้ว มนตรี         ตาแก้ว      
 3 นายสมอาจ        คำมี รองนายก อบต.เวียงแก้ว สมอาจ      คำมี 
 4 นายพิชัย          อิ่นแก้ว ปลัด อบต.เวียงแก้ว พิชัย         อิ่นแก้ว 
5 น.ส.ขวัญสิริ       นันต๊ะเปี้ย หัวหน้าสำนักปลัด ขวัญสิริ      นันต๊ะเปี้ย 
 6 นายไพโรจน์      พงษ์ตุ้ย ผอ.กองคลัง ไพโรจน์      พงษ์ตุ้ย 
 7 นายประวิทย์     ล่าเพ็ง ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์     ล่าเพ็ง 
8 น.ส.นงคราญ      เหล็งไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงคราญ      เหล็งไทย 
 9 นางรัชฎาภรณ์    วันดี นักจัดการงานทั่วไป รัชฎาภรณ์    วันด ี

 10 นายประเมฆ      เขื่อนควบ นายช่างโยธา ประเมฆ    เขื่อนควบ 
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โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือก ให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ หรอืพนักงานส่วนตำบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาก่อน เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร       ผมขอเสนอ นางรัชฎาภรณ์  วันดี  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
รองประธานสภาฯ ชั่วคราว ครับ  
นายสว่าง  ยะจอม  ผมขอสมาชิกสภาฯ  รับรอง  จํานวน   2  ท่าน ครับ  
ประธานสภาฯ   มีนายสมบูรณ์  มณีวรรณ สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 และนายบรรณสรณ์  อุตมะ สมาชิกสภา 

หมู่ที่ 7  เป็นผู้รับรอง ครบตามจํานวนที่กําหนด  จํานวน   2  ท่าน  
มติที่ประชุม  ให้นางรัชฎาภรณ์   วันดี  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายสว่าง   ยะจอม 2. แจ้งการลาของสมาชิกสภาฯ จะต้องมใีบลาทุกครั้งและยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ประธานสภาฯ  ทุกครั้ง ถ้าไม่ยื่นใบลาถือว่าท่านขาดการประชุมในครั้งนั้นๆ  
นายนาวี  ศรีวิจี๋  3. แจ้งร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 999 ต้น  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช 
นายก อบต. สมภพพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10  ในวันพุธที่ 24  กรกฎาคม  2562 ณ ป่าชุมชนบ้านสันวิไล และจะทำ
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายสว่าง  ยะจอม 4. แจ้งการแต่งกายเข้าอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบต.เวียงแก้ว วันที่ 10 -14 
ประธานสภาฯ มิถุนายน  2562  แต่งกายเสื้อสีดำ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 
2562 

นายสว่าง  ยะจอม ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้องหรือมี 
ประธานสภาฯ สิ่งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม 
2562  เป็นเอกฉันท์  

 

พักรับประทานอาหารว่าง   เวลา  10.30  น. 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.45 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอ พิจารณา  อนุมัติ 
นายสว่าง   ยะจอม 1. ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ขอเชิญ น.ส.นงคราญ  เหล็งไทย 
ประธานสภาฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายและชี้แจง 
น.ส.นงคราญ เหล็งไทย ขออธิบายว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น ได้มีหนังสือจาก 
นักวิเคราะห์ฯ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อปท. ซึ่ง
ได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอน และการประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตำบล  
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และการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งท่านปลัดในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน และเลขานุการคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจง
รายละเอียดและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้
ทางประธานสภาฯรองประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้าใจและความสำคัญ 

นายพิชัย  อิ่นแก้ว จากหนังสือที่นักวิเคราะห์ฯได้แจ้งให้ทราบนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
ปลัด อบต. 2565) ซึ่งที่ผ่านมาเราทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีเป็นสี่ปี และปัจจุบันกำหนดให้เป็นห้าปี 

นั้น ซึ่งทาง อบต.เวียงแก้ว ได้จัดประชาคมหมู่บ้านไปเมื่อเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2562 และได้มีการประชาคมระดับตำบลไปแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล รวมถึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการตามขั้นตอน และผ่านการเห็นชอบจากสภาในครั้งที่ผ่านมาและได้มีการ
ประกาศไปแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มีหนังสือสั่งการให้ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครบ 5 ปี เพ่ือจะ
ได้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยให้มีการใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ ซึ่งจากระยะเวลาที่กำหนดให้
น้อยมาก และทางสภาฯอบต.เวียงแก้ว ไม่มีการประชุมในสมัยสามัญ ซึ่งจำเป็นต้องเปิดสมัย
วิสามัญ เพราะถ้าเป็น อบต.ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาฯก่อน จึงให้นายกประกาศใช้
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้น จะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อไป 

น.ส.นงคราญ  เหล็งไทย จากการประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
นักวิเคราะห์ฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ซึ่งในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์รวมถึงวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และของ อปท.นั้น อบต.เวียงแก้ว ได้
กำหนดกรอบไว้คงเดิม ซึ่งมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในรายละเอียดนั้นได้แจกให้สมาชิก
สภาฯได้ไปศึกษาแล้วจะสรุปได้ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย)  

นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) ต่อไป 
เห็นชอบ      16    เสียง 

 งดออกเสียง   1     เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน    12.00  น. 
 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 
 

นายสว่าง  ยะจอม 2. การรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย ขอเชิญท่านนาวี  ศรีวิจี๋ นายก อบต.เวียงแก้ว ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียด 
นายนาวี  ศรีวิจี๋  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ขอรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10,000 
นายก อบต. ลิตร  จากสถานี ดั บ เพลิ งบางขุน เที ยน  สำนั กป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ย   

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ซึ่งรถดังกล่าวเป็นรถที่หมดอายุการใช้งาน 
และการขอรับโอนรถดังกล่าว จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนการรับ
โอน ดังนั้นจึงต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาฯพิจารณา 
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นายอาคม  ชามอุ่น ขอให้ท่านไปตรวจสภาพรถให้ดีก่อน แต่ถ้าเอามาแล้วใช้การไม่ได้ก็ไม่ควรจะเอามา เนื่อง 
ส.อบต.หมู่ 9 จากจะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องซ่อม ค่าจ้างคนขับรถ ค่าน้ำมัน ขอให้อยู่ในสภาพ 60 – 

70 %  
นายนาวี  ศรีวิจี๋ ก่อนที่เราจะเอามา จะต้องให้ช่างตรวจเช็คก่อนนำส่ง การทำงานนั้นต้องพร้อมใช้งาน 
นายก อบต. อยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น อบต.เวียงแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจเช็ครถ 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร เขามีกำหนดเวลาการรับมอบรถหรือไม ่
รองประธานสภาฯ 
นายสมบูรณ์  มณีวรรณ ถ้าค่าใช้จ่ายการตรวจเช็คไม่สูงจนเกินไป ก็ควรจะนำมาใช้เพ่ือประโยชน์กับชุมชน 
ส.อบต.หมู่ 13 
นายอาคม  ชุมอุ่น เรื่องค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหา แต่เราต้องคุยไปในทางเดียวกัน เพื่อที่จะได้ไม่ว่าให้กันภายหลัง 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเรื่องรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร จากสำนักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร 
 เห็นชอบ     16  เสียง 
 งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
วาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุริยัน  ศรีวิชัยแก้ว สอบถามท่านนายกเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
ส.อบต.หมู่ 9 
นายนาวี  ศรีวิจี๋  ตอนนี้ หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 17 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ต่อไปเป็น หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8  
นายก อบต.  หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 9 ดำเนินแล้วเสร็จแน่นอน งานโครงสร้างพื้นฐานไม่น่าเป็นห่วง 
นายวิเชียร  อธิยะ สอบถามเรื่องก่ิงโคมข้างวัดจะได้มาเมื่อไหร่ 
ส.อบต.หมู่ 6   
นายนาวี  ศรีวิจี๋  ปัญหาคือไฟฟ้าไม่ได้คิดค่าแรงการติดตั้ง เรื่องประมาณการค่าแรงตอนนี้ได้ให้ช่างไฟฟ้าของ 
นายก อบต. เราได้ทำหนังสือประสานงานกับไฟฟ้าอยู่ แต่หมู่บ้านใดไม่มีมิเตอร์ทางไฟฟ้าจะเป็นผู้มาติด

ให้ 
นายบรรณสรณ์  อุตมะ สอบถามรถแบคโฮ ตอนนี้ทำงานอยู่บ้านไหน 
ส.อบต.หมู่ 7 
นายประเมฆ  เขื่อนควบ รถแบคโฮทำงานอยู่ที่ฝายปู่วงศ์แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากรถไถเสีย ส่วนรถแบคโฮก็ต้องมา 
นายช่างโยธา จอดไว้ที่ อบต.เวียงแก้ว ซึ่งการทำงานของรถแบคโฮกับรถไถจะต้องทำงานไปพร้อมๆกัน   
นายอาคม  ชุ่มอุ่น ขอให้รีบดำเนินการซ่อมถนน เนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าฝนทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ส.อบต.หมู่ 9 การสัญจรขนพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก จึงขอให้ท่านรีบดำเนินโดยด่วน 
นายนาวี   ศรีวิจี๋ ช่วงนี้เป็นหน้าฝน เป็นปัญหาในการขนย้ายลูกรังเนื่องจากบ่อลูกรังอยู่ใน ทำให้รถด้ำไม ่
นายก อบต. สามารถเข้าถึงบ่อลูกรังได้ ดังนั้นจึงขอซ่อมงานด่วนๆก่อน 
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นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  หากไม่มีแล้วผมขอขอบคุณท่าน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านและขอปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา  14.30 น. 
  
  
 
    ลงชื่อ   รัชฎาภรณ์   วันดี   ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางรัชฎาภรณ์   วันดี) 
                      เลขานุการสภาฯชั่วคราว 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 - ตรวจสอบถูกต้อง 
 
         อาคม     ชุ่มอุ่น       คณะกรรมการ                             พิทักษ์   ต๊ะบุตร   คณะกรรมการ 
       (นายอาคม     ชุ่มอุ่น)                                     (นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร) 
      สมาชิก อบต.เวียงแก้ว                                      รองประธานสภาฯ  
 
         รังสรร     คุณพรม   คณะกรรมการ     
      (นายรังสรร     คุณพรม)              
       สมาชิก อบต.เวียงแก้ว    
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว รับรองเม่ือวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                                                               สว่าง   ยะจอม 
                                                                            (นายสว่าง   ยะจอม) 
                                                                        ประธานสภา อบต.เวียงแก้ว 


